

สรุปข่าวเกษตรประจำวัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

1. ทำเองได้หายจน: เชียงใหม่อบรมเกษตรกรกล้วยเลี้ยง (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาเข้าพบกับประชาชนตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิ ภาพการผลิตบ้านดง การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้กับเกษตรกร และการสาธิตการเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรเพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังในช่วงน้ำแล้ง

ส่วนหนึ่งก็เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงาน ไม่สามารถดำเนินงานด้านผลิตผลทางการเกษตรได้ ก็จัดให้มีการอบรม เพื่อให้ทราบนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมต่อสู้ปัญหาภัยแล้ง และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเห็ดฟาง การปลูกพืชใช้น้ำน้อยต่าง ๆ เพื่อที่จะนำพืชที่เพาะปลูกได้มาบริโภค หรือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และลดการซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปในตัวด้วย

2. เกินคาด! ชาวไร่มันโคราชปลูก 'ทุเรียน' ออกนอกฤดูยอดจองข้ามปี (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน)

นายบุญถิ่น เตชะสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง พืชไร่ นาข้าวได้รับผล กระทบเสียหายจำนวนมาก แต่เกษตรกรสวนผลไม้ใน อ.ครบุรี รู้จักปรับตัว และเตรียมแผนรองรับในการสำรองน้ำจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ยอมรับว่าผลผลิตอาจลดลงบ้าง

จากข้อมูลพบว่า อ.ครบุรี มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจำนวน 171 ราย ผลผลิตออกมาปีละกว่า 4,200 ตัน ส่งขายเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยผลผลิตออกมาในเดือนกรกฎาคม มีเพียงสวนของนายอนันต์เท่านั้นที่มีทุเรียนออกนอกฤดูทำให้ได้ราคาดี แต่ในปีแรกผลผลิตอาจออกมาไม่มากนัก คาดว่าปีต่อไปจะมีผลผลิตนอกฤดูจำนวนมาก ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอลงไปแนะนำเกษตรกรในการดูแลพัฒนาผลผลิต โดยเฉพาะเทคนิคเร่งผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาล เพื่อจะขายได้ราคาดี .

3. อบรมภัยแล้ง (หนังสือพิมพ์มติชน)

สมุทรสาคร - นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร และร่วมกับตัวแทน อปท.สำรวจปัญหาจัดอบรมความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร 3 อำเภอ

เตลิตีวีส

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

คอลัมน์: ทำเองได้หายจน: เชียงใหม่อบรมเกษตรกรรู้แล้ง

สรารุส แสนวิชา / ทิวลิป มหาวงศ์

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาเข้าพบกับประชาชนตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิ ภาพการผลิตบ้านดง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดยมี นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย อักษรดิษฐ์ เกษตรอำเภอสันป่าตอง นำกลุ่มชาวบ้าน ตำบลบ้านแม และตำบลน้ำบ่อหลวงกว่า 50 คน ที่เข้าอบรม เข้าให้การต้อนรับ พร้อมกับมีการจัดบอร์ด นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยให้กับเกษตรกร และการสาธิตการเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรเพื่อ หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังในช่วงน้ำแล้ง

นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง ได้เล็งเห็นว่า ศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศไทย จำนวน 882 ศูนย์ จะเป็นศูนย์ฯ เรียนรู้ที่จะให้ความรู้กับ พี่น้องเกษตรกรได้

ประกอบกับในสภาวะตอนนี้มีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น ทางรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะใช้ศูนย์การ เรียนรู้เหล่านี้อบรมพี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว ก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ไม่ว่า จะเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพืชเพื่อการบริโภค และการจำหน่าย ซึ่งในส่วนราชการ ไม่ว่าจะป็นกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ดำเนินการไปแล้ว

ส่วนหนึ่งก็เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงาน ไม่สามารถดำเนินงานด้านผลผลิตทางการเกษตรได้ ก็จัดให้มีการอบรม เพื่อให้ทราบนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมต่อสู่ปัญหาภัยแล้ง และนำความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะป็นการเพาะปลูกเห็ดฟาง การปลูกพืชใช้น้ำน้อยต่าง ๆ เพื่อที่จะนำพืชที่เพาะปลูกได้มาบริโภค หรือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และลดการซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน ครอบครัวไปในตัวด้วย

โดยการอบรมนั้น ได้เริ่มพร้อมกันทั้งหมด 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 59 เป็นต้นมา ในแต่ละศูนย์ การเรียนรู้ก็จะมีอบรมทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นละ 15 วัน ซึ่งทางรัฐบาลก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งในการมาดูแล พี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้

ในการนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำกับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมด้วยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้ จะแล้งหนักมาก ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน มีน้ำลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาถึงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง ก็ควรงดการปลูก เพราะทางรัฐบาลอาจจะไม่มีน้ำให้ ควรหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน และ ปลูกพืชตามที่ถนัด

ทั้งนี้นอกจากการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนแล้ว ก็ยังมีการจ้างงานให้กับประชาชนด้วยการขุดลอกคูคลอง ในพื้นที่ ซึ่งทางกรมชลประทานจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องงบประมาณต่าง ๆ รวมถึงการขุดสระน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งสระน้ำขนาดเล็ก ก็จะมีมอบให้กับกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ การทำฝนหลวง หากมีอุณหภูมิต่ำเหมาะสม ทางกรมฝนหลวงก็จะเป็น ผู้ดำเนินการควบคู่กันไป

ซึ่งทุกหน่วยงานก็กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถผ่านวิกฤติภัยแล้งของปีนี้ไปได้ และ มั่นใจว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำที่มีอยู่ ก็จะทำให้มีน้ำใช้ไปจนถึงเดือน พ.ค. 59 ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอน.



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าว เกินคาด! ชาวไร่มันโคราชปลูก 'ทุเรียน' ออกนอกฤดู ยอดจองข้ามปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -เกษตรกร อ.ครบุรี โคราช ปลูกไร่มันฯ ปลูกทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด ประสบความสำเร็จ เกินคาด ผลผลิตตก รสชาติอร่อยคุณภาพเยี่ยมและแรงทุเรียนออกนอกฤดูสำเร็จลูกค้าจองซื้อข้ามปี สร้างรายได้ดีเงินตุง กระเป๋า เผยเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ด้านเกษตรกรจังหวัดเผยอำเภอเดียวปลูกทุเรียนกว่า 171 ไร่ ผลผลิตปีละกว่า 4.2 พันตัน ไม่เพียงพอตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนทุเรียน "สอนสวัสดิ์" สวนทุเรียนใหญ่ที่สุดใน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายอนันต์ ช่างป่า หรือพี่พีณ อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งสนวน ม.7 ต.ลำเพ็ยก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เจ้าของสวนทุเรียน "สอนสวัสดิ์" ได้นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมสวนทุเรียนบนเนื้อที่ 21 ไร่

นายอนันต์บอกว่า สวนทุเรียนแห่งนี้เป็นความภูมิใจของพี่น้อง 3 ครอบครัว ได้พลิกฟื้นดินจากการทำไร่มันฯ สำปะหลังมานานหลายสิบปีเปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยปลูกทั้งทุเรียน ลองกอง เงาะ ลำไย มังคุด มะไฟ และผักสวนครัว ได้แรงบันดาลใจมาจากการไปดูสวนผลไม้ที่ จ.ระยอง และจันทบุรี ประกอบกับทุกคนชอบกิน ผลไม้ อีกทั้งราคามันสำปะหลังตกต่ำ รวมทั้งต้องการทำเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชด้วยจึงได้ ซื้อต้นพันธุ์มาทดลองปลูก

วิธีการปลูกนั้นก็เหมือนกับการปลูกผลไม้อื่นๆ คือ ขุดหลุมขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยหมัก 2 กิโลกรัมปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก ผลไม้กลุ่มนี้จะให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 3-5 ปี รดน้ำเข้าเย็น แต่เมื่อต้นโต แล้วจะให้น้ำ 2 วัน 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดย ใช้น้ำจากบ่อน้ำที่เก็บสำรองไว้ รดน้ำผ่านระบบสปริงเกอร์

สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่ทุเรียนออกนอกฤดู ส่วนใหญ่ต้นทุเรียนหรือกิ่งที่ไม่ออกผลในปีที่ผ่านมาจะมาออกนอกฤดู ประกอบกับมีการบำรุงให้ปุ๋ยดีจึงทำให้ลูกใหญ่ ซึ่งทุเรียนหอมทองที่ออกมานี้มีรสชาติอร่อย เนื้อหนา กรอบ เม็ดเล็ก หวานมันถูกใจผู้บริโภค ไม่แพ้ทุเรียนจากแหล่งผลิตภาคตะวันออก หรืออร่อยกว่าด้วยซ้ำ ขณะนี้ทยอยตัดขายไป บ้างแล้ว คาดว่าจะมีผลผลิตออกนอกฤดูไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 120-150 บาท มีลูกค้าจองข้ามปีไว้หมดแล้ว ขณะนี้ทุกต้นกำลังออกดอกซึ่งจะเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม โดยหนึ่งต้นจะมีทุเรียนไม่น้อยกว่า 100 ลูก คาดว่าจะมีผลผลิตไม่น้อยกว่า 2 ตัน สร้างรายได้ปีละกว่า 2-3 แสนบาท

ด้านนางบัวสอน ชมตา อายุ 53 ปี หนึ่งในเจ้าของสวน "สอนสวัสดิ์" กล่าวว่า การจัดสวนผลไม้ของสวน "สอนสวัสดิ์" ทำเป็นระบบโดยยึดเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ โดยปลูกไม้ใช้สอยไม้ยืนต้นรอบสวน ไม่ทำลายป่าไม้ เช่น กล้วยน้ำว่า มะเขือพวง และผักสวนครัว อื่นๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด และมีเจ้าหน้าที่ เกษตรจังหวัดมาคอยให้คำแนะนำ ที่สำคัญคือ ไม่มีการใช้สารเคมี ฉะนั้นผลไม้ที่นี้จึงเป็นผลไม้ปลอดภัย ผู้บริโภค รับประทานได้อย่างสนิทใจ และทุกปีผลผลิตออกมาไม่พอขายจึงไม่มีขายส่งให้แม่ค้าคนกลาง เฉพาะขายที่สวนจากที่ส่งจองไว้ล่วงหน้าเป็นปี รวมทั้งขายให้คนในพื้นที่และผู้ที่มาศึกษาดูงานก็ไม่เพียงพอแล้ว

ขณะที่นายบุญถิ่น เตชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง พืชไร่ นาข้าวได้รับผล กระทบเสียหายจำนวนมาก แต่เกษตรกรสวนผลไม้ใน อ.ครบุรี รู้จักปรับตัว และเตรียมแผนรองรับในการสำรองน้ำจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ยอมรับว่าผลผลิตอาจลดลงบ้าง

จากข้อมูลพบว่า อ.ครบุรี มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจำนวน 171 ราย ผลผลิตออกมาปีละกว่า 4,200 ตัน ส่งขาย เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยผลผลิตออกมาในเดือน กรกฎาคม มีเพียงสวนของนายอนันต์เท่านั้นที่มีทุเรียนออกนอกฤดูทำให้ได้ราคาดี แต่ในปีแรกผลผลิตอาจออกมาไม่มากนัก คาดว่าปีต่อไปจะมีผลผลิตนอกฤดูจำนวนมาก ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอลงไปแนะนำเกษตรกรในการดูแลพัฒนาผลผลิต โดยเฉพาะเทคนิคเร่งผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาล เพื่อจะขายได้ราคาดี .--จบ--

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
หัวข้อข่าว อบรมภัยแล้ง

สมุทรสาคร - นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร และร่วมกับตัวแทน อปท. สสำรวจปัญหา จัดอบรมความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร 3 อำเภอ--จบ--